



แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนสิงหาคม 2545 (ฉบับที่ 11/2545)

จัดทำโดย ส่วนวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

โทร. 0-5393-1131, 0-5393-1141, 0-5393-1155

“มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย”

(The Internet ที่ <http://www.bot.or.th>)

ภาวะเศรษฐกิจเดือนสิงหาคม 2545 ยังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี **ด้านการผลิต ภาคอุตสาหกรรม** ยังคงขยายตัวทั้งการผลิตเพื่อการส่งออกและใช้ภายในประเทศ **ภาคบริการ** มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน ขณะที่รายได้เกษตรกรลดลงจากราคาลำไยที่ลดลงมาก **ด้านการใช้จ่าย** ยังขยายตัวในเกณฑ์ดีตามการบริโภคภาคเอกชน ขณะที่ การลงทุนและการค้าต่างประเทศขยายตัว แต่ในอัตราที่ชะลอลงเล็กน้อย ส่วน **ภาคการเงิน** สภาพคล่องยังคงสูง ปริมาณเงินฝากเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่วนเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นเล็กน้อยต่อเนื่องเป็นเดือนที่สาม

1. ภาคเกษตร ผลผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีก่อนร้อยละ 13.5 โดยเฉพาะลำไยที่ได้รับผลดีจากสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเจริญเติบโต อย่างไรก็ตาม จากปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมาก กลับส่งผลให้ราคาลำไยลดลงจากเดือนเดียวกันปีก่อนถึงร้อยละ 57.5 ทำให้รายได้เกษตรกรจากพืชเศรษฐกิจสำคัญลดลงจากเดือนเดียวกันปีก่อนร้อยละ 2.5 อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายเดือนพื้นที่เพาะปลูกของภาคเหนือประสบอุทกภัย

2. ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวต่อเนื่อง ตามการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกและความต้องการใช้ภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยการส่งออกสินค้าผ่านนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกัน ปีก่อนร้อยละ 12.6 ลดลงเทียบกับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.8 เดือนก่อนหน้า

3. ภาคบริการ มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน จากเครื่องชี้สำคัญส่วนใหญ่มีตัวเลขการวัดเพิ่มขึ้นได้แก่ อัตราการเข้าพัก ราคาห้องพักเฉลี่ย และจำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยาน รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มของธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร เนื่องจากผลของการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และเดือนสิงหาคมเป็นช่วงหยุดภาคเรียนฤดูร้อนของยุโรป จึงมีชาวต่างประเทศเดินทางมาภาคเหนือมากขึ้น

4. การใช้จ่ายภาคเอกชน ขยายตัวในอัตราเร่งขึ้น เครื่องชี้ส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนเดียวกันปีก่อน โดยเฉพาะยอดจดทะเบียนรถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 68.1 รถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.3 และภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ประกอบการส่งเสริมการตลาดของภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง

5. การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ตามการลงทุนในหมวดก่อสร้างเป็นสำคัญ โดยพื้นที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีก่อนร้อยละ 17.8 สอดคล้องกับค่าธรรมเนียมขายและขายฝากที่ดินที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 70 ทางด้านการลงทุนเพื่อการผลิต ได้แก่ การจดทะเบียนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมใหม่มีเงินลงทุนเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าตัว ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเกี่ยวกับการอบเมล็ดพืช ส่วนเงินลงทุนของกิจการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนลดลงร้อยละ 60.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน

6. ภาคการคลัง การใช้จ่ายภาครัฐลดลงจากเดือนเดียวกันปีก่อนร้อยละ 9.0 โดยลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง ตามการลดลงของรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์และเงินอุดหนุน สืบเนื่องจากการเร่งเบิกจ่ายในช่วงต้นปีงบประมาณ ทางด้านรายได้เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีก่อนร้อยละ 17.4 จากการขยายตัวของภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นสำคัญ ทำให้ในเดือนสิงหาคมรัฐบาลขาดดุลเงินสด 8,546.5 ล้านบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนที่ขาดดุลเงินสด 9,536.2 ล้านบาท

7. ภาคการค้าต่างประเทศ การส่งออกและการนำเข้ายังขยายตัวต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าการส่งออก 117.6 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีก่อนร้อยละ 6.3 แต่ชะลอลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า การปิดด่านชายแดนประเทศพม่ายังเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้การค้าต่างประเทศของภาคเหนือชะลอตัว อย่างไรก็ตามความต้องการสินค้าส่งออกโดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทางด้านการนำเข้าเพิ่มจากเดือนเดียวกันปีก่อนร้อยละ 12.0 เป็น 84.1 ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามการนำเข้าวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เป็นสำคัญ ทำให้ดุลการค้าเกินดุล 33.5 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่เกินดุล 19.6 ล้านดอลลาร์ สรอ. แต่ลดลงเล็กน้อยจากระยะเดียวกันปีก่อน

8. ดัชนีราคาผู้บริโภค เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีก่อนร้อยละ 0.8 ตามการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าในหมวดที่มีใช้อาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 1.3 โดยเฉพาะสินค้าในหมวดเคสสถานที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 ได้แก่ค่าไฟฟ้า เชื้อเพลิง น้ำประปา และแสงสว่าง ขณะที่ราคาสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่มลดลงเพียงร้อยละ 0.4 เนื่องจากปริมาณผลผลิตข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้งที่ออกสู่ตลาดมากขึ้น

9. ภาคการเงิน ยอดคงค้างสินเชื่อของสาขาธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2545 ขยายตัวร้อยละ 1.2 เป็น 171.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่สาม สินเชื่อขยายตัวในประเภทสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (SMEs) รวมทั้งสินเชื่อให้แก่อุตสาหกรรมต่อเนื่องทางการเกษตร ส่วนยอดคงค้างเงินฝากเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 เป็น 294.7 พันล้านบาท ส่งผลให้สภาพคล่องทางการเงินยังอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่อง

ส่วนวิชาการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
1 ตุลาคม 2545